

มาตรการป้องกันโรคของสถานศึกษาและนักเรียนไต้หวัน

จากสถิติขององค์การยูเนสโก ณ วันที่ 25 มีนาคม 2020 โควิด-19(Covid-19) ส่งผลกระทบต่อ 165 ประเทศทั่วโลกและมีนักเรียนกว่า 87%ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศหยุดเรียนทั่วประเทศชั่วคราวจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2020 ไต้หวันยังคงมีการเรียนการสอนตามปกติ ถ้าหากมีนักเรียนติดเชื้อ จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการระงับการเรียนการสอนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020 เพื่อรักษาสิทธิการศึกษาของนักเรียนส่วนใหญ่

ทั้งนี้การป้องกันโรคประสบผลสำเร็จได้ขนาดนี้ เป็นผลมาจากกระทรวงศึกษาธิการของไต้หวันให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันโควิด-19ของศูนย์บัญชาการควบคุมโรค การป้องกันช่วงต้นๆ ของการเกิดการระบาด และการตอบสนองที่ทันต่อเหตุการณ์ มาตรการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มีทั้งการเตือนภัยล่วงหน้า การระงับการเข้าไต้หวันของนักเรียนชาวจีน การเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียน การเตรียมสิ่งของเพื่อป้องกันในโรงเรียน การกำหนดมาตรฐานการหยุดการเรียนการสอน และข้อจำกัดในการเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น และจะให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเงินในภายภาคหน้า

มาตรการการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19ของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียดดังนี้ :

1. การเตือนภัยล่วงหน้า : หนังสือของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขลงวันที่13 มกราคม 2020 ประกาศเตือนให้สถานศึกษาระวังการแพร่ระบาดของโรคในช่วงวันหยุดฤดูหนาวและการเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีน
2. สร้างกลไกการป้องกันในสถานศึกษา: หลังจากมีการยืนยันผู้ป่วยโควิด-19 ในวันที่วันที่ 21 มกราคม 2020 ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อก่อนเข้าไต้หวัน ในวันที่ 22 มกราคม 2020 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกจดหมายขอให้ทุกหน่วยงานจัดตั้งทีมป้องกันโรค จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การแพร่ระบาด

ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรค และจัดตั้งกลไกให้มีโฆษกเป็นตัวแทนสื่อสารแทนองค์กรแต่เพียงผู้เดียว และอธิบายแผนการป้องกันและควบคุมโรคที่เกี่ยวข้อง

3. การระงับการเข้าไต่หวั่นของนักเรียนจีนและมาตรการการรับมือ : เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2020 ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคได้ประกาศระงับการเข้าไต่หวั่นของนักเรียนจีน ในวันถัดมากระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ “กลไกการเรียนแบบยืดหยุ่น สำหรับนักเรียนที่มาสถานศึกษาไม่ได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของของโควิด-19” ให้นักเรียนไต่หวั่นและจีนที่ศึกษาอยู่ที่ไต่หวั่นนั้นเรียนหนังสือได้และหลีกเลี่ยงผลกระทบสิทธิการศึกษาจากมาตรการป้องกันโรคในช่วงที่ไม่สามารถกลับสถานศึกษาได้
4. เลื่อนระยะเวลาในการเปิดภาคเรียน : เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเลื่อนวันเปิดภาคเรียนออกไปจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 ในขณะที่เดียวกันก็แจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020 หนึ่งในผู้ปกครองที่เป็นลูกจ้างสามารถลางานเพื่อดูแลนักเรียนในช่วงป้องกันโรคและนายจ้างจะต้องอนุญาตให้ลาได้ตามกฎหมาย ส่วนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติของศูนย์บัญชาการควบคุมโรค ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2020 รับมือกับโรคโควิด-19 หลีกเลี่ยงการติดเชื้อแบบกลุ่มและรักษาสุขภาพของครูและนักเรียน ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคประกาศให้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั้งหมดเลื่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2019 ให้เป็นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 หรือหลังจากนั้น
5. การเตรียมสิ่งของเพื่อป้องกันโรคของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน : รัฐบาลได้จัดเตรียมสิ่งของสำหรับป้องกันโรคให้กับโรงเรียนทุกระดับชั้น และให้การสนับสนุนการป้องกันโรคแบบเร่งด่วนแก่โรงเรียน
6. หลักเกณฑ์การหยุดการเรียนการสอน : กระทรวงศึกษาธิการออกหนังสือขอให้ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคอนุมัติ “มาตรฐานการระงับการเรียนการสอนในสถานศึกษาเนื่องจากผลกระทบโรคโควิด-19” ลงวันที่

19 กุมภาพันธ์ 2020 กรณีมีครูหรือนักเรียน 1 คนในห้องใดห้องหนึ่งของระดับมัธยมศึกษาลงไปที่ถูกตรวจพบว่าเป็นผู้ป่วยยืนยันจากศูนย์บัญชาการควบคุมโรค ให้ห้องนั้นหยุดการเรียนการสอน กรณีมีครูหรือนักเรียน 2 คนในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันจากศูนย์บัญชาการควบคุมโรค ให้โรงเรียนดังกล่าวระงับการเรียนการสอน กรณีมีอาจารย์หรือนักเรียน 1 คนเป็นผู้ป่วยยืนยันจากศูนย์บัญชาการควบคุมโรค ให้หลักสูตรที่อาจารย์ดังกล่าวเป็นผู้สอนหรือนักเรียนดังกล่าวเป็นผู้เรียนระงับการเรียนการสอนทั้งหมด กรณีมีอาจารย์หรือนักเรียนมากกว่า 2 คนเป็นผู้ป่วยยืนยันจากศูนย์บัญชาการควบคุมโรค ให้สถานศึกษา (วิทยาเขต) ดังกล่าวระงับการเรียนการสอน

7. การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบ : เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2020 มีประกาศมาตรการช่วยเหลือด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนทุกระดับเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบด้านการเงินจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
8. จำกัดการเดินทางไปต่างประเทศ : เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2020 ผู้บัญชาการของศูนย์บัญชาการควบคุมโรค ประกาศบังคับใช้มาตรการรับมือกับสถานการณ์ที่จำเป็นเรื่อง “ระงับการการเดินทางไปต่างประเทศของครูและนักเรียนของสถานศึกษาระดับเทียบเท่าหรือต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงวันสิ้นสุดภาคการศึกษานี้ กระทรวงศึกษาธิการอ้างอิงจากแนวปฏิบัติข้างต้น ประกาศให้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2020 ถึงวันสิ้นสุดภาคการศึกษา ขอให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศหากไม่จำเป็น เร่งด่วน และเพิ่มมาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังสุขภาพของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ